

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
รายงาน และ งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 2556

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง  
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

- ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ศาลล้มละลายกลางได้อ่าน  
คำพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง โดยพิพากษา  
ไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ และให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีผลทำให้สิทธิ  
เรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้กลับไปเป็นเช่นเดิมดังที่เป็นอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้  
ฟื้นฟูกิจการ และบริษัทฯ ได้ประเมินว่า บริษัทฯอาจมีภาระหนี้สินเพิ่มเติมอีกจำนวนรวมไม่เกิน 1,343  
ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนดังกล่าวไม่รวมดอกเบี้ยที่อาจมีขึ้นหากมีการฟ้องร้องจากเจ้าหนี้ในอนาคต รวมทั้ง  
ดอกเบี้ยที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ใดๆก็ตาม ที่ปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหาร  
ของบริษัทฯเห็นว่าเนื่องจากระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางได้ให้ความเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู  
กิจการจนถึงวันที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการนั้น ได้ล่วงเลยมาเป็น  
เวลานาน การที่บริษัทฯจะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดหรือไม่และเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่ามี  
เจ้าหนี้อะไรมาแสดงตนและแสดงสิทธิของตนจนบริษัทฯเชื่อว่าเป็นเจ้าหนี้ตามจำนวนที่กล่าวอ้างแล้วหรือไม่  
เท่านั้น ซึ่งหากยังมีข้อโต้แย้งไม่เห็นพ้องต้องกันไม่ว่าในประเด็นใดๆ ก็เป็นกรณีที่จะต้องนำเรื่องเข้าสู่  
การพิจารณาเพื่อหาข้อยุติกันในศาลแพ่งต่อไป บริษัทฯจึงพิจารณาว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประมาณ  
หนี้สินที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดย  
สถานการณ์ ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในยอดหนี้สินที่บริษัทฯต้องบันทึกเพิ่มเติม  
ดังนั้นความเห็นของข้าพเจ้าจึงมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว
- ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 บริษัทผู้ให้สัมปทานได้ระงับการจ่ายชำระยอด  
คงค้างค่าบริการจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับบริษัทผู้ให้  
สัมปทานให้กับบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุด  
สัญญาร่วมลงทุน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้กับบริษัทย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่  
ในรายงานนี้ ผลสรุปของการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและผลของการเจรจาอัตราส่วน  
แบ่งรายได้ดังกล่าวนี้อาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าว  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,518 ล้านบาท (2555: 2,518 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และอาจมี  
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อมูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,946 ล้านบาท (2555: 1,946 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าไม่  
สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
ดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ดังนั้นความเห็นของข้าพเจ้าจึงมี  
เงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

## ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวนประมาณ 54 ล้านบาท และการชำระยอดคงค้างของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจำนวนประมาณ 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริการวางจระเข้ระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.8 เกี่ยวกับการที่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ยื่นคำเสนอขอพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งชำระเงินเป็นจำนวนรวม 1,780 ล้านบาท และเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
2. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.5 เกี่ยวกับการส่งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีวงเงินตามสัญญาจำนวน 31 ล้านบาทและค่าปรับล่าช้าตามสัญญาเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา
3. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

## เรื่องอื่น

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม งบการเงินดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นโดยการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า โดยได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

กฤษดา เลิศวนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 11 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

## 1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 200 ชั้น 29-30 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2546 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ (แผนฯ) และได้แต่งตั้งบริษัท แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารแผนฯ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่บางรายของบริษัทฯได้ยื่นคำร้องคัดค้านในบางประเด็นต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนฯครบถ้วน และต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง โดยพิพากษาไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีผลทำให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้กลับไปเป็นเช่นเดิมดังที่เป็นอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และบริษัทฯได้ประเมินว่า บริษัทฯอาจมีภาระหนี้สินเพิ่มเติมอีกจำนวนรวมไม่เกิน 1,343 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนดังกล่าวไม่รวมดอกเบี้ยที่อาจมีขึ้น หากมีการฟ้องร้องจากเจ้าหน้าที่ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าเนื่องจากระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางได้ให้ความเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการนั้นได้ล่วงเลยมาเป็นเวลานาน การที่บริษัทฯจะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่รายหนึ่งรายใดหรือไม่และเพียงใคนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีเจ้าหน้าที่มาแสดงตนและแสดงสิทธิของตนจนบริษัทฯเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตามจำนวนที่กล่าวอ้างแล้วหรือไม่เท่านั้น ซึ่งหากยังมีข้อโต้แย้งไม่เห็นพ้องต้องกันไม่ว่าในประเด็นใดๆ ก็เป็นกรณีที่จะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาเพื่อหาข้อยุติกันในศาลแพ่งต่อไป บริษัทฯจึงพิจารณาว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประมาณหนี้สินที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงมิได้บันทึกหนี้สินเพิ่มเติมจากการยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการดังกล่าวไว้ในบัญชี

## 2. เกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 2.2 เกณฑ์ในการจัดหางบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2556	2555
			ร้อยละ	ร้อยละ
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>				
บริษัท จัสมิน ซัมมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	ให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำและให้บริการรับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเคเบิลใต้น้ำภายในประเทศ	ไทย	100	100
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียมและให้บริการอินเทอร์เน็ต	ไทย	100	100
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (ถือร้อยละ 9 ถือหุ้นโดยบริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด และ ถือร้อยละ 9 ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิสเซส จำกัด)	ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบในโครงการสื่อสารโทรคมนาคม	ไทย	33	33
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	ไทย	98	98
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (ถือร้อยละ 20 ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด)	สำรวจ ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาของโครงการโทรคมนาคม	ไทย	80	80
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด (ถือร้อยละ 34 ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด และ ถือร้อยละ 26 ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิสเซส จำกัด)	กิจกรรมลงทุน	ไทย	40	40
บริษัท แจ็งวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด	ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	ไทย	100	100
บริษัท ทรี บีบี จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	100	100
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช้อปปิ้ง จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	100	100
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	70	70
บริษัท คอมพิวเนท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	100	100



ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2556 ร้อยละ	2555 ร้อยละ
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย</u>				
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 98)	ให้บริการด้านจัดหา ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาซอฟต์แวร์ และการจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ไทย	-	-
บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด ร้อยละ 67)	ให้บริการระบบเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกความเร็วสูงภายในประเทศ	ไทย	-	-
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด ร้อยละ 99)	ให้บริการด้านโทรคมนาคม โทรศัพท์พื้นฐานและระบบสื่อสารข้อมูล	ไทย	-	-
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100)	ให้บริการอินเทอร์เน็ต	ไทย	-	-
บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100)	พัฒนา จำหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ	ไทย	-	-
บริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตซันแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด ร้อยละ 59)	กิจกรรมลงทุน	ไทย	-	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2556	2555
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิสเซส จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 98)	ดำเนินการด้านการตลาด การจัดจำหน่ายอุปกรณ์และการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบสัญญาณดาวเทียม	ไทย	-	-
บริษัท ปากเกร็ด แพลนเนอร์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด ร้อยละ 100)	ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	ไทย	-	-
Clippership Investments (BVI) Limited (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด ร้อยละ 100)	หยุดดำเนินกิจการ	British Virgin Island	-	-
บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 90)	ให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำและให้บริการรับจ้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเคเบิลใต้น้ำภายในประเทศ	ไทย	-	-
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 100)	ให้บริการเช่าวงจรและบริการรับ-ส่งข้อมูลภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ	ไทย	-	-
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท อควาเมนท์ จำกัด ร้อยละ 54 และบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 46)	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	ไทย	-	-

- ข) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
  - ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
  - ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
  - จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการบัญชีใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

#### ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8	ส่วนงานดำเนินงาน
-----------	------------------

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดินราคาใหม่
ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการ โอนและการรับ โอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

#### มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

#### ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

มาตรฐานการบัญชี		<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1 มกราคม 2557

## มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4	สัญญาประกันภัย	1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน	1 มกราคม 2557

## การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์	1 มกราคม 2557

## การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการค้อยค่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่องจากบริษัทฯนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>						
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	282	352	455	212	285	383
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	8	12	13	-	-	-
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น	274	340	442	212	285	383

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>				
<b>กำไรหรือขาดทุน:</b>				
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น	70	109	73	98
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง	4	1	-	-
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ลดลง	66	108	73	98
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)	0.010	0.015	0.010	0.014
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยลดลง	-	6	-	-

## 5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 5.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตและบริการการจัดการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้จากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพร้อมการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว และรายได้จากการจำหน่ายบัตรดังกล่าวในส่วนที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่จะบันทึกเป็นรายได้รอการตัดบัญชีในหนี้สินหมุนเวียน

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

### 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 5.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

### 5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (วิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับสินค้าคงเหลือประเภทคอมพิวเตอร์) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

### 5.5 สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายแสดงตามมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์รอการขาย

## 5.6 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลาสั้นหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี

- ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาสุทธิจากค่าเพื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)
- ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## 5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 24 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินในส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี



## 5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 และ 24 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	5 - 12 ปี
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	-	5 ปี
อุปกรณ์สำหรับให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม	-	3 - 15 ปี
อุปกรณ์สำหรับสื่อสารด้วยดาวเทียม	-	5 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์	-	3 และ 5 ปี
เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงาน	-	3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่า จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

## 5.9 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกรายการที่จำเป็นในการพัฒนาเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามประสงค์

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 3 และ 10 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### 5.10 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาเช่า 30 ปี ค่าตัดจำหน่ายจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### 5.11 ค่าความนิยม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจ ส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### 5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

### 5.13 สัญญาผ่อนชำระระยะยาว

บริษัทย่อยบันทึกสัญญาผ่อนชำระระยะยาวของอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้กับบริษัทย่อยแล้วเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาผ่อนชำระ ภาระผูกพันตามสัญญาผ่อนชำระหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาผ่อนชำระ

#### 5.14 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### 5.15 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 5.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำไรหรือขาดทุน

## 5.17 ผลประโยชน์พนักงาน

### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

#### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

## 5.18 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

## 5.19 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

## 5.20 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

## 5.21 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

## 5.22 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

### ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้

บริษัทย่อยบันทึกผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และทุนเรือนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับเป็นขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## 6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย

บริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ประเภทและคุณลักษณะของสินทรัพย์

### ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

## สิทธิประโยชน์เงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สิทธิประโยชน์เงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสิทธิประโยชน์เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

## ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## คดีฟ้องร้อง

บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็น โดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย	กลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของบริษัทเหล่านั้น
กลุ่มโมโน	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับส์ไครเบอร์	
เซอร์วิสเซส จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ท จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลังงาน จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		นโยบายการกำหนดราคา
	2556	2555	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
รายได้จากการขายและการบริการ	46	49	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	44	44	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ต้นทุนขายและบริการ	2	17	ราคาตามสัญญา
ซื้ออุปกรณ์	-	40	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	29	18	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2556	2555	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b> (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)			
ค่าจัดการรับ	498	498	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	39	38	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ดอกเบี้ยรับ	5	7	อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ + 0.5%
ค่าใช้จ่ายอื่น	29	27	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)</b>				
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอรั เซอร์วิสเซส จำกัด	29	53	-	-
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต จำกัด	6	5	-	-
กลุ่มโมโน	18	26	-	-
<b>รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>53</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	238	375
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด	1	1	-	-
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1	238	375
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(16)	(16)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	1	1	222	359
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	304	448
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(6)	(6)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	298	442
<b>เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	443	1,206
รวมเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	443	1,206
<b>เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ผลิตภัณฑ์งาน จำกัด	16	16	16	16
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(11)	(11)	(11)	(11)
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนแก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5	5	5	5
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด	141	141	-	-
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ท จำกัด	18	17	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	159	158	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	-	24
บริษัทร่วม	4	4	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	3	2	-	-
กลุ่มโมโน	17	5	-	-
<b>รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>24</b>

**หนี้สินระยะยาว - ตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิม -  
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทย่อย	-	-	-	778
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	(778)
<b>รวมหนี้สินระยะยาว - ตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิมกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ในระหว่างปี 2556 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	
		การเคลื่อนไหวในระหว่างปี		
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	442	-	(144)	298
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช้อปปิ้ง จำกัด	6	-	-	6
รวม	448	-	(144)	304
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6)	-	-	(6)
สุทธิ	442	-	(144)	298

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	
	การเคลื่อนไหวในระหว่างปี			
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
<b>หนี้สินระยะยาว - ตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิม</b>				
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	555	-	(555)	-
บริษัท จัสมิน ชัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	223	-	(223)	-
รวม	778	-	(778)	-

หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งครบกำหนดชำระคืนในปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ชำระยอดคงค้างดังกล่าวพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งจำนวน โดยการหักกลบกับเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ผลประโยชน์ระยะสั้น	177	162	33	27
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	15	14	2	1
รวม	192	176	35	28

#### การรับประกันกับบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีภาระจากการรับประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.2

## 8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
เงินสด	11	11	-	-
เงินฝากธนาคาร	2,258	1,179	1,143	286
ตัวแลกเปลี่ยน	728	289	696	74
รวม	2,997	1,479	1,839	360

## 9. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนชั่วคราวได้รวมเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 211 ล้านบาท (2555: 143 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวนเงินประมาณ 9 ล้านบาท (2555: 9 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

## 10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	53	84	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,754	3,737	55	52
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	1	1	238	375
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	214	177	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)	-	-	443	1,206
รวม	4,022	3,999	736	1,633
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(349)	(314)	(71)	(68)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	3,673	3,685	665	1,565

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุลูกหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	12	10	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	5	14	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	1	2	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	1	1	-	-
มากกว่า 12 เดือน	34	57	-	-
รวม (หมายเหตุ 7)	53	84	-	-
<b>กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	574	411	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	154	233	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	117	69	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	55	163	-	-
มากกว่า 12 เดือน	2,854	2,861	55	52
รวม	3,754	3,737	55	52
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(349)	(314)	(55)	(52)
สุทธิ	3,405	3,423	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	3,458	3,507	-	-

ในปี 2556 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (ทีทีทีไอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตัดลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญไปเป็นจำนวนประมาณ 160 ล้านบาท (2555: 149 ล้านบาท)

ในยอดลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่มีระยะเวลาค้างชำระ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริษัทที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
มากกว่า 3 - 6 เดือน	20	-	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	-	69	-	-
มากกว่า 12 เดือน	2,568	2,568	-	-
รวม	2,588	2,637	-	-

บริษัทย่อยได้โอนสิทธิในการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าบางส่วนให้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น

- 10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าของบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (เจเอสทีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2,518 ล้านบาท (2555: 2,518 ล้านบาท) เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (วันที่สิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุน) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้กับเจเอสทีซี ปัจจุบันผลสรุปของการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของเจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น

ปัจจุบันเจเอสทีซีและบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ทีแอลดีที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อขอเป็นผู้บำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างทีโอทีกับเจเอสทีซีจากทีโอที

เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินส่วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

- 10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยบางแห่งมียอดหนี้ค้างชำระจากบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จำนวนประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคือตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.8 และ 28 ล้านบาท (เทียบเท่าจำนวนรวมประมาณ 195 ล้านบาท) ซึ่งแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ “ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงค้างดังกล่าวเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ทีทีแอนด์ทีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้ดังกล่าวจึงไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในการรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าจะสามารถเรียกชำระคืนได้เต็มจำนวน จึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับยอดหนี้จำนวนดังกล่าวนี้ไว้ในบัญชี

อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของทีทีแอนด์ที โดยการพิจารณาแผนธุรกิจในอนาคตของทีทีแอนด์ทีและเห็นว่ามีความไม่แน่นอน เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ของทีทีแอนด์ทีไม่อนุมัติงบประมาณลงทุนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ยังไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ได้ เพื่อความระมัดระวัง ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย จึงได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับยอดคงค้างดังกล่าวทั้งจำนวน 195 ล้านบาท ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี 2555

## 11. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	รายการปรับลด					
	ราคาทุนให้เป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555
อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม	4	7	(3)	(3)	1	4
สินค้าสำเร็จรูปและอะไหล่	41	47	(2)	(2)	39	45
รวม	45	54	(5)	(5)	40	49

## 12. สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คือมูลค่าของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
ราคาทุน	129
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(40)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	89
โอนออก	(9)
บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างปี	(15)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	65

ปัจจุบันบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการเสนอขายเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งดังกล่าวให้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ฝ่ายบริหารของเจทีเอสประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งนี้ และได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะดังกล่าวจำนวน 15 ล้านบาท ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีปัจจุบัน

### 13. ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งแต่งตั้งให้บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ และในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการและที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติพิเศษเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อมาในวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เจ้าหนี้หลายรายรวมถึงบริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูดังกล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ตามแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้คืนทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระ โดยกำหนดชำระคืนเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ

ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อยที่ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ได้รับหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีจากการแปลงหนี้เป็นทุนของทีทีแอนด์ทีจำนวนรวม 114 ล้านหุ้น ในราคาตามมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ที ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2554 (วันสุดท้ายที่ทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มูลค่า 0.13 บาทต่อหุ้นเป็นเกณฑ์ในการบันทึกรายการดังกล่าวข้างต้น และได้จัดประเภทเงินลงทุนในหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีนี้เป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น เนื่องจากข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีได้กำหนดเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการขายหุ้นไว้

ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการเจ้าหนี้ของทีทีแอนด์ทีมีมติไม่อนุมัติงบประมาณลงทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.2 ผู้บริหารของบริษัทย่อยจึงได้พิจารณำบันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหุ้นสามัญทีทีแอนด์ทีสำหรับหุ้นสามัญที่ได้รับมาแล้วทั้งจำนวนเป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี 2555 และบันทึกขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ส่วนที่จะได้รับชำระ โดยการแปลงหนี้เป็นทุนทั้งจำนวนเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี 2555



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากที่ทีเอนด์ที่จำนวน 54 ล้านบาท (2555: 102 ล้านบาท) ซึ่งจะได้รับชำระคืนเป็นเงินสดตลอดระยะเวลา 4 ปีตามเงื่อนไขที่กำหนดตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตามยอดคงเหลือดังกล่าวยังมียอดหนี้ที่ยังมีข้อโต้แย้งและยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลล้มละลายกลางอีกเป็นจำนวน 51 ล้านบาท (2555: 98 ล้านบาท) ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่ายอดหนี้ที่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุดท้ายจะไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากยอดที่บริษัทย่อยบันทึกบัญชี

นอกจากนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวได้ระบุว่าการชำระยอดคงค้างระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (ทริปเปิลที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้แก่ที่ทีเอนด์ที่ในปี 2552 โดยวิธีการ โอนตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 707 ล้านบาท ซึ่งที่ทีเอนด์ที่เป็นผู้ส่งจ่ายและบริษัท ทีที แอนด์ ที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด (ทีทีเอนด์ทีเอสเอส) ได้สละหลังเพื่อ โอนตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่ทริปเปิลที และการแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้กับที่ทีเอนด์ที่โดยการ ใช้สิทธิเรียกร้องในการรับชำระเงินที่ที่ทีเอนด์ที่ค้างชำระจำนวน 170 ล้านบาทกับที่ทีเอนด์ทีเอสเอสและที่ทีเอนด์ทีเอสเอสได้โอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ทริปเปิลทีมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ทริปเปิลทีติดค้างอยู่กับที่ทีเอนด์ที่ว่าเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ต้องตรงตามความประสงค์แห่งสัญญาและถือเป็นการชำระหนี้อื่นไม่มีผลสมบูรณ์ เนื่องจากการชำระหนี้ที่ทริปเปิลทีจะต้องชำระค่าบริการวางรจนั้นต้องสอดคล้องกับข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานที่ที่ทีเอนด์ที่มีมาอยู่ก่อน กล่าวคือทริปเปิลทีจะต้องทำการชำระหนี้ไปยังทีโอทีโดยตรงเสียก่อน แล้วทีโอทีจึงทำการจัดสรรชำระหนี้ตามอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่ตกลงไว้ในสัญญาสัมปทานให้แก่ที่ทีเอนด์ที่ ดังนั้นการที่ทริปเปิลทีทำการชำระหนี้ที่มีใช้ด้วยเงินสด เช่น บรรดาสิทธิเรียกร้องหรือตัวสัญญาใช้เงิน และ/หรือ ชำระหนี้โดยตรงให้แก่ที่ทีเอนด์ที่นั้น ย่อมถือเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ต้องตรงตามความประสงค์แห่งสัญญา และถือเป็นการชำระหนี้อื่นไม่มีผลสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปิลทีได้แสดงความเห็นว่าการที่ทริปเปิลทีได้ชำระหนี้ค่าบริการวางรจนเข้าค้างชำระตามสัญญาการให้บริการวางรจนเข้าให้กับที่ทีเอนด์ที่โดยตรง เนื่องจากวิธีการชำระเงินให้แก่ทีโอทีเกิดเหตุขัดข้องขึ้นนั้น ทริปเปิลทีสามารถกระทำได้นี้เนื่องจากที่ทีเอนด์ที่เป็นคู่สัญญาที่มีนิติสัมพันธ์กับทริปเปิลทีโดยตรง การที่ทริปเปิลทีได้ชำระค่าบริการวางรจนเข้าโดยการสละหลังและโอนตัวสัญญาใช้เงินให้ที่ทีเอนด์ที่ดังกล่าวข้างต้น ถือได้ว่าที่ทีเอนด์ที่เป็นทั้งผู้ออกและผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสิทธิและความรับผิดชอบในหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินนั้นตกอยู่กับบุคคลเดียวกันและเคลื่อนกลิ้งกัน ซึ่งมีผลทำให้หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินและหนี้ค่าบริการค้างชำระเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยจำนวนที่เท่ากับมูลค่าตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว และการที่ทริปเปิลทีได้แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้กับที่ทีเอนด์ที่โดยการ โอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้การค้ำที่ทริปเปิลทีโอนมาจากที่ทีเอนด์ทีเอสเอสตามที่กล่าวข้างต้น ทริปเปิลทีจึงมีฐานะเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ของที่ทีเอนด์ที่ในเวลาเดียวกันที่ทีเอนด์ที่กับทริปเปิลทีจึงมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุประสงค์เป็นหนี้เงินอย่างเดียวกันทริปเปิลทีจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้กับที่ทีเอนด์ที่เพียงเท่ากับจำนวนที่ตรงกัน ในมูลหนี้ทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุว่าผู้ทำแผนมีอำนาจไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาให้บริการวงจรรวมทั้งสัญญาและ/หรือบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าบริการวงจรรวมทุกฉบับตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.4 ข) ตามมาตรา 90/40 หรือ 90/41 ทวิของพระราชบัญญัติล้มละลาย อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปิลทีได้ให้ความเห็นว่าการใช้สิทธิดังกล่าวของผู้ทำแผนจะไม่มีผลย้อนหลังต่อสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของทริปเปิลทีเชื่อว่ากรณีดังกล่าวข้างต้น ทริปเปิลทีได้ทำถูกต้องตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปิลทีแล้ว ทริปเปิลทีจึงไม่ได้สะท้อนเรื่องดังกล่าวข้างต้นไว้ในงบการเงิน

#### 14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		ราคาทุน		เงินปันผลรับระหว่างปี	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	1,550	1,550	1,946	1,946	98	63
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	760	760	760	760	1,349	315
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด	200	200	160	160	-	-
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสেস จำกัด	100	100	70	70	-	-
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	706	706	58	58	12	12
บริษัท คอมพิวเนท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	260	260	100	100	-	-
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช้อปปิ้ง จำกัด	110	110	110	110	-	-
บริษัท ทรี บีบี จำกัด	52	52	52	52	-	-
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด	115	115	46	46	-	-
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	15	15	7	7	6	30
บริษัท แจ็งวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด	0.1	0.1	-	-	-	-
			<u>3,309</u>	<u>3,309</u>	<u>1,465</u>	<u>420</u>
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน			<u>(367)</u>	<u>(367)</u>		
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ			<u>2,942</u>	<u>2,942</u>		

14.1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 ปัจจุบันเจเอสทีซื้ออยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนกับทีโอทีซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทาน ฝ่ายบริหารของเจเอสทีซึ่งเชื่อว่าการบันทึกรายได้จากการให้บริการดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น

- 14.2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของเจทีเอสในจำนวนที่จะเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยราคาขายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดหลักทรัพย์ ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญของเจทีเอสจำนวน 68 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 90 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 17 ล้านบาทและมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมจำนวน 140 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนนี้เป็นจำนวน 73 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการและรับรู้ผลขาดทุนจำนวน 50 ล้านบาท ภายใต้รายการ “ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมสำหรับปี 2555
- 14.3 ในปี 2555 บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (ทีเจพี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ซื้อเงินลงทุนในเจทีเอสจำนวน 3 ล้านหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคิดเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท ผลดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ในเจทีเอสเปลี่ยนไปจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 51 และมีส่วนเกินของเงินลงทุนในเจทีเอสเป็นจำนวนประมาณ 1 ล้านบาท โดยได้แสดงไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม
- 14.4 บริษัทฯ และเจทีเอสได้นำใบหุ้นส่วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันกับตัวแทนผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
- 14.5 ในปี 2552 อควิเมนต์ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิในทวีปเปิลที รวมถึงซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นของทีทีแอนด์ที การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ยังคงมีข้อโต้แย้งกับทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามที่ปรึกษากฎหมายได้แสดงความเห็นว่าอควิเมนต์สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

## 15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 15.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม							
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		ส่วนแบ่งกำไร จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม ในระหว่างปี	
			<u>2556</u> (ร้อยละ)	<u>2555</u> (ร้อยละ)	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร	ไทย	38	38	49	49	23	23	-	-
บริษัท พรีเมียม เรียด เอสเตท จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	49	49	402	402	-	-	-	-
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	40	40	-	-	-	-	-	-
รวม					<u>451</u>	<u>451</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเพื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		2556	2555
			2556	2555	2556	2555	2556	2555		
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร	ไทย	38	38	49	49	(33)	(33)	16	16
บริษัท พรีเมียม เรียด เอสเตท จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	49	49	402	402	(402)	(402)	-	-
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	40	40	-	-	-	-	-	-
รวม					451	451	(435)	(435)	16	16

15.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวม		กำไร	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ	50	50	72	71	9	9	1	1	1	1
อินเทอร์เน็ต จำกัด										
บริษัท พรีเมียม เรียวล เอสเตท จำกัด	820	820	12	12	-	-	-	-	-	-
บริษัท เทลคอม เคเอสซี จำกัด	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

15.3 ส่วนแบ่งกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทรวมทั้งหมด คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทเหล่านั้น โดยยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม
	<hr/>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:	
ราคาทุน	932
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(316)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<hr/> <u>616</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:	
ราคาทุน	941
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(279)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<hr/> <u>662</u>

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<hr/>	<hr/>
	<u>2556</u>	<u>2555</u>
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	662	699
ซื้อสินทรัพย์	5	4
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาตามบัญชี	(10)	-
ค่าเสื่อมราคา	(41)	(41)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	<hr/> <u>616</u>	<hr/> <u>662</u>

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่า 1,691 ล้านบาท (2555: 1,538 ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2556 โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำหรับที่ดินและใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับอาคารสำนักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และ อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

บริษัทย่อยได้รับรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2556 และ 2555 เป็นจำนวน 28 ล้านบาทและ 27 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทย่อยมีสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีถึง 16 ปี โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จะก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำในอนาคตดังนี้

	(ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
ภายใน 1 ปี	35	30
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	30	19
มากกว่า 5 ปี	6	6



## 17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)

### งบการเงินรวม

	งบการเงินรวม										
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า และอาคาร	สถานีภาคพื้นดิน สำหรับโครงการ โทรศัพท์เคลื่อน ที่ผ่านดาวเทียม เอเชีย	ยานพาหนะ	อุปกรณ์สำหรับ ให้บริการ โครงข่าย โทรคมนาคม	อุปกรณ์สำหรับ สื่อสารด้วย ดาวเทียม	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	อื่นๆ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>											
1 มกราคม 2555	96	899	774	269	11,065	505	279	616	106	1,337	15,946
ซื้อเพิ่ม	1	18	-	18	398	10	24	28	1	1,450	1,948
จำหน่าย	-	-	-	(6)	(1)	-	-	(18)	-	(4)	(29)
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	-	1,621	6	28	1	-	(1,784)	(128)
31 ธันวาคม 2555	97	917	774	281	13,083	521	331	627	107	999	17,737
ซื้อเพิ่ม	3	85	-	68	445	14	56	70	2	2,481	3,224
จำหน่าย	-	-	-	(3)	(3)	(66)	-	(42)	-	(7)	(121)
โอนจากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	3	7	-	-	-	-	-	-	4	-	14
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	-	1,355	23	5	53	5	(1,618)	(177)
31 ธันวาคม 2556	103	1,009	774	346	14,880	492	392	708	118	1,855	20,677

(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินรวม (ต่อ)

	อาคารและ		สถานีภาคพื้นดิน		อุปกรณ์สำหรับ			เครื่องตกแต่ง		สินทรัพย์	รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง	สำหรับโครงการ	โทรรศ์พ์เคลื่อน	ให้บริการ	อุปกรณ์สำหรับ	เครื่องมือและ	และอุปกรณ์			
	และอาคาร	สินทรัพย์เช่า	ที่ผ่านดาวเทียม	ยานพาหนะ	โครงข่าย	สื่อสารด้วย	อุปกรณ์	สำนักงาน	อื่นๆ	ระหว่างติดตั้ง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม			เอเชียส		โทรคมนาคม	ดาวเทียม					
1 มกราคม 2555	-	419	150	135	2,697	327	175	387	70	-	4,360
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	55	-	50	1,312	50	51	107	8	-	1,633
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ											
ส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(5)	(1)	-	-	(18)	-	-	(24)
โอนออก	-	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	(13)
31 ธันวาคม 2555	-	474	150	180	3,995	377	226	476	78	-	5,956
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	61	-	60	1,470	63	52	114	14	-	1,834
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ											
ส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(3)	(2)	(61)	-	(40)	-	-	(106)
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่											
โอนมาจาก											
อสังหาริมทรัพย์											
เพื่อการลงทุน	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	4
31 ธันวาคม 2556	-	537	150	237	5,463	379	278	550	94	-	7,688

(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินรวม (ต่อ)

	สถานีภาคพื้นดิน				อุปกรณ์สำหรับ			เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	อื่นๆ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า และอาคาร	สำหรับโครงการ โทรศัพท์เคลื่อน ที่ผ่านดาวเทียม เอเชียส	ยานพาหนะ	ให้บริการ โครงข่าย โทรคมนาคม	อุปกรณ์สำหรับ สื่อสารด้วย ดาวเทียม	เครื่องมือและ อุปกรณ์				
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>											
1 มกราคม 2555	-	-	624	-	-	88	-	-	-	-	712
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับ											
ส่วนที่โอนออก	-	-	-	-	-	(9)	-	-	-	-	(9)
31 ธันวาคม 2555	-	-	624	-	-	79	-	-	-	-	703
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับ											
ส่วนที่โอนออก	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	(2)
31 ธันวาคม 2556	-	-	624	-	-	77	-	-	-	-	701
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>											
1 มกราคม 2555	96	480	-	134	8,368	90	104	229	36	1,337	10,874
31 ธันวาคม 2555	97	443	-	101	9,088	65	105	151	29	999	11,078
31 ธันวาคม 2556	103	472	-	109	9,417	36	114	158	24	1,855	12,288
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>											
2555 (จำนวน 1,479 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและบริหาร)											1,633
2556 (จำนวน 1,665 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและบริหาร)											1,834

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	เครื่องมือ และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2555	53	26	2	7	88
ซื้อเพิ่ม	1	1	-	-	2
จำหน่าย	-	-	-	(3)	(3)
31 ธันวาคม 2555	54	27	2	4	87
ซื้อเพิ่ม	-	3	-	-	3
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(3)	-	(2)	(5)
31 ธันวาคม 2556	54	27	2	2	85
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
1 มกราคม 2555	40	20	2	5	67
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4	3	-	1	8
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(2)	(2)
31 ธันวาคม 2555	44	23	2	4	73
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4	3	-	-	7
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(3)	-	(2)	(5)
31 ธันวาคม 2556	48	23	2	2	75
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
1 มกราคม 2555	13	6	-	2	21
31 ธันวาคม 2555	10	4	-	-	14
31 ธันวาคม 2556	6	4	-	-	10
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>					
2555 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					8
2556 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,701 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯมีจำนวนเงินประมาณ 53 ล้านบาท (2555: 1,310 ล้านบาท และ 49 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 115 ล้านบาท (2555: 131 ล้านบาท)

ในปี 2548 บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (พีเอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ซื้ออาคารจัดมินิ อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในราคา 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสำหรับการเช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 บริษัทฯได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริง

อุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ซื้อมาตามสัญญาผ่อนชำระระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กรรมสิทธิ์และความเป็นเจ้าของในอุปกรณ์ซึ่งมีมูลค่าตามราคาทุนจำนวนประมาณ 777 ล้านบาท จะโอนมายังบริษัทย่อยเมื่อบริษัทย่อยได้ชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว (2555: 909 ล้านบาท)

#### 18. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

มูลค่าตามบัญชีของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:	
ราคาทุน	149
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(138)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:	
ราคาทุน	147
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(113)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	34

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2556	2555
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	34	58
ซื้อ	2	10
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขึ้นในกิจการ	-	6
ค่าตัดจำหน่าย	(25)	(40)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	11	34

#### 19. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

ในปี 2541 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน (อาคาร จัสมิน อินเทอร์เน็ต ชั้นเนต ทาวเวอร์) กับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 415 ล้านบาท ต่อมาในปี 2543 บริษัทร่วมดังกล่าวได้โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารให้แก่สถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ในปี 2548 พี่เอได้ซื้ออาคารดังกล่าวคืนจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ดังนั้น เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริง บริษัทฯ จึงได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	415	415
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(214)	(200)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	201	215
ค่าตัดจำหน่ายที่บันทึกอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	14	14

## 20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับ MLR และค้ำประกันโดยการโอนสิทธิในการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

## 21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	159	158	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,012	2,057	-	-
เงินค้ำประกันผลงาน	112	84	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	72	62	11	11
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	24	11	-	24
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	258	284	21	3
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,637	2,656	32	38

ทรัพย์สินที่มีข้อโต้แย้งกับที่ตีแอนด์ที่ เกี่ยวกับการชำระยอดคงค้างระหว่างกันในปี 2552 โดยวิธีการโอนตัวสัญญาใช้เงินและการโอนสิทธิการรับชำระเงินเป็นจำนวนรวม 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริการวงจรเช่าตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

## 22. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	(หน่วย: ล้านบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2556	2555	2556	2555
1	MLR	504	567	504	567
2	MLR	813	857	-	-
3	MLR	182	246	-	-
4	MLR	1,640	1,940	-	-
รวม		3,139	3,610	504	567
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		(922)	(422)	(63)	(63)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		2,217	3,188	441	504

## รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้น มีดังนี้

1. เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว เป็นหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ซึ่ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้จัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเนื่องจากเงินกู้ยืมจำนวนดังกล่าวจะครบกำหนดในปี 2555 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวกับธนาคาร โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาขยายระยะเวลาการชำระหนี้กับธนาคารดังกล่าว โดยเงินกู้จำนวน 613 ล้านบาทจะทยอยจ่ายคืนเป็นรายไตรมาสเป็นเวลา 6 ปี โดยในปี 2555-2557 ชำระคืนไตรมาสละ 16 ล้านบาท ปี 2558-2559 ชำระคืนไตรมาสละ 24 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1-3 ปี 2560 ชำระคืนไตรมาสละ 63 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งจำนวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้จัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นส่วนของหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนโดยอ้างอิงจากสัญญาการขยายระยะเวลาดังกล่าว
2. เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นของเจเอสทีซี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและชำระเงินต้นรายไตรมาสทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม โดยปี 2555 - 2557 ชำระไตรมาสละ 11 ล้านบาท ปี 2558 - 2559 ชำระไตรมาสละ 23 ล้านบาท ปี 2560 ชำระไตรมาสละ 57 ล้านบาท ปี 2561 ชำระไตรมาสละ 91 ล้านบาท โดยบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (จัสเทล) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าร่วมรับผิดชอบใช้หนี้อย่างลูกหนี้ร่วม นอกจากนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวยังค้ำประกัน โดยการ โอนสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 และค้ำประกันโดยทีแอลดีที
3. เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นของบริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (ซีซีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเริ่มต้นในปี 2554 จำนวน 3 งวด คือในเดือนสิงหาคม กันยายน และ ธันวาคม 2554 และหลังจากนั้นชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส จำนวน 28 งวด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2561 และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนนี้ค้ำประกัน โดยเจทีเอส สัญญาเงินกู้ยืมนี้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงินเพิ่มเติมคือกรณีที่ซีซีเอสได้รับเงินจากการชำระหนี้ของทีทีแอนด์ที และ/หรือเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นทีทีแอนด์ทีตามแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ซีซีเอสตกลงให้ธนาคารนำเงินดังกล่าวทั้งจำนวนไปชำระหนี้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อน ส่วนที่เหลือให้นำไปชำระหนี้เงินกู้ในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้รับมากกว่าดอกเบี้ยและเงินต้นในงวดใด ซีซีเอสตกลงให้นำเงินส่วนที่คงเหลืออยู่นั้นชำระหนี้เงินต้นงวดที่ใกล้จะถึงกำหนดที่สุดก่อนเรียงตามลำดับ



4. เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นของทริปเปิลที โดยมีวงเงินกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสจำนวน 14 งวด เป็นเงินงวดละ 30 - 210 ล้านบาท และต้องจ่ายชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็นบัญชีเงินฝากของทริปเปิลที และภายใต้สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดไว้บางประการ เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงินและการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน เป็นต้น

ทริปเปิลทีต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกิน 3 เท่า ในปี 2554 และ 2555 และไม่ให้เกิน 2 เท่า ในปี 2556 เป็นต้นไป ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืม อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทริปเปิลทีมีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 3.3 เท่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลทำให้เจ้าหนี้เงินกู้ อาจใช้สิทธิบางประการตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงการเรียกชำระหนี้คืนทั้งจำนวนจากทริปเปิลทีในทันที ทริปเปิลทีได้ขอผ่อนผันการผิดเงื่อนไขดังกล่าวจากธนาคารและได้รับการผ่อนผันแล้วในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่หลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ทริปเปิลทีจึงจัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวนในงบแสดงฐานะการเงิน

## 23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2556	2555
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	101	129
หัก : ดอกเบี่ยรอการตัดจำหน่าย	(7)	(8)
รวม	94	121
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(44)	(74)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	50	47

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทอิสระซึ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 2 ปี ถึง 5 ปี

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น			
ตามสัญญาเช่า	48	53	101
ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี	(4)	(3)	(7)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น			
ตามสัญญาเช่า	44	50	94

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น			
ตามสัญญาเช่า	80	49	129
ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี	(6)	(2)	(8)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น			
ตามสัญญาเช่า	74	47	121

#### 24. หนี้สินระยะยาว - ตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิม

ยอดคงเหลือดังกล่าวเป็นหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิมของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ซึ่งประกอบด้วย

- 1) หนี้สินระยะยาวจำนวน 30 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2555 อัตราดอกเบี้ย MLR - 2% สำหรับปีที่ 1 ถึง 8 และ MLR+20% สำหรับปีที่ 9
- 2) หนี้สินระยะยาวจำนวน 141 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ย MLR - 2% มีกำหนดชำระคืนในปี 2556

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯยังไม่ได้จ่ายชำระหนี้ในส่วนที่ 2) จำนวน 103 ล้านบาท เนื่องจากมีข้อโต้แย้งในส่วนของจำนวนดอกเบี้ย ซึ่งเจ้าหนี้ได้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเติม สำหรับยอดหนี้ที่ไม่ให้คิดดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิม ขณะนี้บริษัทฯอยู่ในระหว่างการเจรจากับเจ้าหนี้ดังกล่าว บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเจรจาท่องกับเจ้าหนี้ได้และโอกาสที่จะต้องชำระมีน้อยมาก จึงไม่ได้บันทึกรายการดอกเบี้ยค้างเพิ่มเติมในบัญชี

บริษัทฯและเจทีเอสต้องนำใบหุ้นส่วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันกับตัวแทนผู้ถือหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว

## 25. เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์

ทริปเปิลที่ได้ทำสัญญาซื้ออุปกรณ์จากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ทริปเปิลที่จะต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณ์ภายในเวลา 3 ปี ยอดคงค้างของรายการดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แบ่งตามอายุครบกำหนดชำระได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2556	2555
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์	788	939
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(11)	(30)
รวม	777	909
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(692)	(551)
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	85	358

ยอดคงค้างดังกล่าวข้างต้นของทริปเปิลที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ค่าประกันโดยอควิเมนต์และการจำหน่าย บัญชีเงินฝากของทริปเปิลที่จำนวน 15 ล้านบาท (2555: 62 ล้านบาท) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากับ เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์

## 26. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	216	173	12	9
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	16	13	1	1
ต้นทุนดอกเบี้ย	8	7	-	-
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	-	30	-	2
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(7)	(7)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	233	216	13	12

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	16	13	1	1
ต้นทุนดอกเบี้ย	8	7	-	-
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	24	20	1	1
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้				
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	24	20	1	1

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนประมาณ 30 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 2 ล้านบาท (2555: 30 ล้านบาทและ 2 ล้านบาท ตามลำดับ)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	3.75%	3.75%
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5%	5%

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ภาระผูกพันตามโครงการ ผลประโยชน์		การปรับปรุงตามประสบการณ์ที่เกิด จากหนี้สินโครงการ	
	งบการเงิน		งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ปี 2556	233	13	-	-
ปี 2555	216	12	16	1
ปี 2554	173	9	-	-
ปี 2553	154	8	-	-

## 27. **ทุนจดทะเบียน/ หุ้นทุนซื้อคืน/ กำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน**

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 มีมติอนุมัติโครงการการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินสำหรับสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 724 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยจะดำเนินการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี

ตามจดหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กคต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกำไรสะสม และให้บริษัทต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวนี้เป็นจำนวนรวม 107 ล้านหุ้น มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 298 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน) และบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนเต็มจำนวนแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนเป็นจำนวนรวม 107 ล้านหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ซึ่งอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่ไม่สามารถจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2556 และได้โอนกลับกำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนจำนวนดังกล่าวทั้งจำนวน หลังจากที่ได้ลดทุนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นแล้ว

## 28. **สำรองตามกฎหมาย**

ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทฯ ย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

## 29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,900	1,715	21	22
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,601	1,354	80	65
ค่าเช่าโครงข่ายโทรคมนาคม	1,253	1,400	-	-
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม	564	218	-	-
ต้นทุนของสินค้าที่จำหน่าย	332	193	-	-
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	207	380	-	-
ค่าไฟฟ้า	200	172	2	2
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	182	197	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	181	270	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	181	95	-	-
ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง	114	739	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	15	37	-	-

## 30. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	535	530	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด				
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ				
ผลแตกต่างชั่วคราว	70	109	73	98
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	605	639	73	98

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
ผลขาดทุนจากการประมาณการ				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(6)	-	-
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(6)	-	-

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	3,682	2,588
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 23
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	736	595
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือ		
ค่าใช้จ่ายทางภาษี :		
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 31)	(132)	(52)
อื่นๆ	1	96
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	605	639

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,823	874
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 23
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	365	201
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือ		
ค่าใช้จ่ายทางภาษี :		
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	(293)	(97)
อื่นๆ	1	(6)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	73	98

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบแสดงฐานะการเงินรวม			(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่			กำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	2556	2555
	(ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)	
<b>สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี</b>					
<b>รอการตัดบัญชี</b>					
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	14	8	4	(6)	(4)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	11	8	19	(3)	11
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	44	40	31	(4)	(3)
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	212	299	396	86	97
อื่น ๆ	1	(3)	5	(3)	8
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว</b>				70	109
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>282</b>	<b>352</b>	<b>455</b>		

	งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ			(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่			กำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	2556	2555
	(ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)	
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>					
<b>ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้</b>	<b>212</b>	<b>285</b>	<b>383</b>	<b>73</b>	<b>98</b>
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว</b>				73	98
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>212</b>	<b>285</b>	<b>383</b>		



ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 4,607 ล้านบาท (2555: 4,706 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ 4,053 ล้านบาท (2555: 4,117 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ อาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

### 31. การส่งเสริมการลงทุน

ไอซีได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2200(7)/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 31 พฤษภาคม 2555)

ในปี 2556 ไอซีมีรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวน 700 ล้านบาท (2555: 250 ล้านบาท)

### 32. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	3,003	2,028	1,751	775
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	7,137	7,169	7,137	7,169
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.42	0.28	0.25	0.11

### 33. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของการบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้

- 1) ส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- 2) การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
- 3) ส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
- 4) ส่วนงานอื่น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง		ส่วนงานการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม		ส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม		ส่วนงานอื่นๆ		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555
รายได้จากการขายและการบริการ												
รายได้จากภายนอก	9,542	7,873	1,182	1,202	265	1,167	134	127	-	-	11,123	10,369
รายได้ระหว่างส่วนงาน	54	112	938	850	84	42	128	114	(1,204)	(1,118)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	9,596	7,985	2,120	2,052	349	1,209	262	241	(1,204)	(1,118)	11,123	10,369
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	6,321	5,096	212	304	135	292	(20)	(9)	-	-	6,648	5,683
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:												
รายได้อื่น											137	132
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ											(705)	(733)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											(1,858)	(1,639)
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้											-	(35)
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ											(207)	(380)
ขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์											(15)	(37)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน											(7)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											-	1
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน											(312)	(404)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้											(605)	(639)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย											(74)	79
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											3,002	2,028

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานการให้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		ส่วนงานการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม		ส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และ โทรคมนาคม		ส่วนงานอื่นๆ		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555
	ลูกหนี้การค้า	341	351	3,155	3,213	1,131	1,132	44	76	(1,213)	(1,265)	3,458
สินค้าคงเหลือ	-	-	4	6	33	45	3	3	-	(5)	40	49
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	616	662	-	-	616	662
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	11,326	10,036	516	604	31	17	449	473	(34)	(52)	12,288	11,078
สินทรัพย์ส่วนกลาง											5,331	4,456
รวมสินทรัพย์											21,733	19,752

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

### 34. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากราชการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวน 64 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวน 4 ล้านบาท (2555: 53 ล้านบาท และ 3 ล้านบาทตามลำดับ)

### 35. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2555	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556	642	0.090
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2556		642	0.090
เงินปันผลประจำปี 2554	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555	181	0.025
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2555		181	0.025

### 36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- 36.1 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันการประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงินประมาณ 815 ล้านบาทในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย (2555: 955 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวน 10 ล้านบาท (2555: 10 ล้านบาท)
- 36.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท (2555: 3 ล้านบาท)
- 36.3 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 36 ล้านบาท (2555: 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

#### 36.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

- ก) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปิลทีได้ทำสัญญาการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคมกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส โดยทริปเปิลทีจะได้รับค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญาและทริปเปิลทีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ทริปเปิลทีมีภาระที่จะต้องให้บริการกับทีทีแอนด์ทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
- ข) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปิลทีได้ทำสัญญาขอใช้วงจรเช่ากับทีทีแอนด์ที โดยตกลงชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริปเปิลทีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สัญญานี้จะสิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของทริปเปิลทีที่มีมติอนุมัติให้ทริปเปิลทีเข้าทำความตกลงเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราค่าบริการ โครงข่ายโทรคมนาคมของสัญญาที่ทำกับทีทีแอนด์ทีเอสเอสตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.4 ก) โดยเปลี่ยนเป็นการแบ่งผลประโยชน์ในอัตราส่วนร้อยละ 95 ของค่าบริการที่เรียกเก็บได้จากลูกค้าโดยให้ถือว่าทริปเปิลที (หรือบริษัทย่อยของทริปเปิลที) ให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส โดยทริปเปิลที (หรือบริษัทย่อยของทริปเปิลที) จะเป็นผู้ลงทุนในด้าน โครงข่าย การจัดซื้อ Routers และการลงทุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ทริปเปิลทีเข้าทำความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการวงจรเช่าของสัญญาที่ทำกับทีทีแอนด์ที ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.4 ข) โดยตกลงให้คิดอัตราค่าบริการวงจรเช่าในอัตราส่วนร้อยละ 15 ของรายได้ค่าบริการเฉลี่ยต่อวงจรต่อเดือนที่ทริปเปิลทีได้รับจากการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวผู้บริหารของทริปเปิลทีเห็นว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ได้มีหนังสือบอกกล่าวไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาให้บริการวงจรเช่าตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.4 ข) รวมทั้งสัญญาและ/หรือบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าบริการวงจรเช่าทุกฉบับโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

- 36.5 ทีเจพีได้ทำสัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับบริษัทคู่สัญญาแห่งหนึ่ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบงานให้กับบริษัทคู่สัญญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยจะต้องส่งมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปัจจุบันทีเจพีไม่สามารถส่งมอบงานดังกล่าวได้ตามกำหนดระยะเวลาซึ่งบริษัทคู่สัญญา มีสิทธิที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตามสัญญาจากทีเจพีเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามผู้บริหารของทีเจพีอยู่ในระหว่างการขอแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานกับคู่สัญญา และขอขยายระยะเวลา กับบริษัทคู่สัญญาออกไป ซึ่งผู้บริหารของทีเจพีเชื่อว่าจะสามารถเจรจาแก้ไขสัญญา เพื่อลดเนื้องานและขอขยายระยะเวลากับบริษัทคู่สัญญา เนื่องจากเหตุของความล่าช้าเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความล่าช้าและจะสามารถปิดโครงการได้โดยมีค่าปรับเกิดขึ้นอย่างไม่มีสาระสำคัญ

36.6 ในเดือนกันยายน 2556 เจทีเอสได้ทำสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 357,024 เครื่อง สำหรับนักเรียนและครูในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โซน 4) ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวเจทีเอสต้องส่งมอบแท็บเล็ตทั้งหมดให้แก่สพฐ. ภายในเดือนธันวาคม 2556 เนื่องจากได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนในการผลิตแท็บเล็ตในประเทศจีนในเดือนกันยายน 2556 ทำให้เจทีเอสไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตให้สพฐ. ได้ทันตามกำหนดเวลาในสัญญา โดยในเดือนตุลาคม 2556 เจทีเอสได้ทำจดหมายแจ้งสพฐ. ถึงสาเหตุดังกล่าวเพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งมอบแล้ว อย่างไรก็ตาม ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายดังกล่าว หากเจทีเอสไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตได้ตามกำหนดเวลา เจทีเอสจะต้องชำระค่าปรับให้สพฐ. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไม่ได้ส่งมอบ เจทีเอสได้ชี้แจงสาเหตุของการส่งมอบล่าช้าแก่สพฐ. เพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งมอบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งขณะนี้สพฐ. อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลประกอบต่างๆ และฝ่ายบริหารของเจทีเอสอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งมอบ รวมทั้งเร่งดำเนินการส่งมอบโดยเร็ว จากเหตุผลดังกล่าวทำให้เจทีเอสไม่สามารถสรุปได้ว่าจะมีค่าปรับเกิดขึ้นหรือไม่เพียงใด ดังนั้น เจทีเอสจึงไม่ได้บันทึกค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นจากความล่าช้าดังกล่าวไว้ในบัญชี นอกจากนี้ หากเจทีเอสต้องชำระค่าเสียหายตามสัญญาแก่สพฐ. เนื่องจากการส่งมอบล่าช้าดังกล่าว เจทีเอสสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดคืนจากบริษัทผู้ขายแท็บเล็ตได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายแท็บเล็ตระหว่างเจทีเอสกับบริษัทผู้สัญญาแห่งหนึ่งในประเทศ

36.7 อภิวัฒน์มีภาระผูกพันตามสัญญาการให้สื่อสัญญาณดาวเทียม (Transponders) ที่จะต้องชำระในอนาคตดังนี้

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

จ่ายชำระภายใน:

ภายใน 1 ปี	0.3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0.9

36.8 คดีฟ้องร้อง

1. ซีซีเอสมียอดหนี้ค้างชำระจากทีทีแอนด์ทีจำนวนประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบเท่าจำนวนประมาณ 168 ล้านบาท (2555: 167 ล้านบาท)) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.2 ยอดหนี้ดังกล่าวนี้เป็นหนี้ที่มีข้อโต้แย้งกับทีทีแอนด์ที โดยในปี 2554 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้ซีซีเอสชำระเงินเป็นจำนวนรวมประมาณ 1,780 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของซีซีเอสพิจารณาว่าซีซีเอสไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจึงไม่ต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้กับทีทีแอนด์ทีและในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ซีซีเอสได้ยื่นคำคัดค้านคำเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบันอนุญาโตตุลาการยกคำเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีดังกล่าว และเสนอข้อเรียกร้องแย้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ทีทีแอนด์ทีชำระเงินเป็นจำนวนรวมประมาณ 528 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่เสนอคำคัดค้านคำเสนอข้อพิพาท

จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2555 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำแก้ไขข้อเรียกร้องแย้งของ ซีซีเอสต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบันอนุญาโตตุลาการยกข้อเรียกร้องแย้งของซีซีเอสที่ ให้ทีทีแอนด์ทีชำระเงินจำนวนรวม 528 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น ในปัจจุบันอยู่ใน ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

2. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (เจไอเน็ต) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับแจ้งเป็นหนังสือฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ชำระค่าบริการวงจรเช่าจำนวน 20 ล้านบาท ซึ่ง ค้างชำระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึงเดือนมีนาคม 2551 ให้แก่ทีทีแอนด์ทีและขอคิดดอกเบี้ยตั้งแต่นั้น วันที่ครบกำหนดชำระจนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น เจไอเน็ตได้บันทึกยอดหนี้ค่าบริการดังกล่าว ไว้ในบัญชีครบถ้วนแล้วแต่ในส่วนของดอกเบี้ยนั้น เจไอเน็ตคาดว่าจะสามารถเจรจาท่องกับ ทีทีแอนด์ทีได้และโอกาสที่จะต้องชำระมีน้อยมาก เจไอเน็ตจึงไม่ได้บันทึกรายการดอกเบี้ยค้างชำระ ไว้ในบัญชี ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้เจไอเน็ตชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้นให้กับ ทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามเจไอเน็ตได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อศาลล้มละลายกลาง ปัจจุบันคดีอยู่ใน ระหว่างการพิจารณาและรอคำวินิจฉัยของศาลล้มละลายกลาง
3. บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จำกัด (สมาร์ท) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับแจ้งเป็นหนังสือฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ชำระค่าบริการวงจรเช่าจำนวน 24 ล้านบาท ซึ่ง ค้างชำระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2551 พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 5 ล้านบาทซึ่ง คำนวณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ให้แก่ทีทีแอนด์ที และขอคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ครบกำหนด ชำระจนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น สมาร์ทได้บันทึกยอดหนี้ค่าบริการดังกล่าวไว้ในบัญชี ครบถ้วนแล้ว แต่ในส่วนของดอกเบี้ยนั้น สมาร์ทคาดว่าจะสามารถเจรจาท่องกับทีทีแอนด์ทีได้ และโอกาสที่จะต้องชำระมีน้อยมาก สมาร์ทจึงไม่ได้บันทึกรายการดอกเบี้ยค้างชำระไว้ในบัญชี ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้สมาร์ทชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้นให้กับทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตาม สมาร์ทได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อศาลล้มละลายกลาง ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและ รอคำวินิจฉัยของศาลล้มละลายกลาง
4. ในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2552 ทีไอทีได้แจ้งความดำเนินคดีกับทริปเปิดที่ที่สถานีตำรวจหลายแห่ง และฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ต โดยทีไอทีกล่าวหาว่าทริปเปิดที่ได้ลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของ ทีไอที ซึ่งฝ่ายบริหารของทริปเปิดที่เห็นว่าทริปเปิดที่ไม่ได้มีการลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีไอที แต่อย่างไรก็ตาม แต่เป็นการใช้อุปกรณ์และ/หรือบริการตามสัญญาที่ทริปเปิดที่ทำไว้กับบริษัทที่ไม่ เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ปัจจุบันผลของกรณีดังกล่าวในส่วนที่แจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจ พนักงานอัยการได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนคดีที่ศาลจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลมีคำสั่งว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง ทีไอทียื่นอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์



ในปี 2551 ทริปเปิลทีและทีทีแอนด์ทีเอสเอสได้ถูกทีโอทีฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลแพ่งและศาลจังหวัดทุ่งสงฐานความผิดละเมิดโดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 16.6 ล้านบาท และ 7.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกล่าวหาว่าทริปเปิลทีและทีทีแอนด์ทีเอสเอสลักลอบนำเอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตของทีโอทีไปใช้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ศาลจังหวัดทุ่งสงได้พิพากษายกฟ้องทริปเปิลทีและทีทีแอนด์ทีเอสเอส ทีโอทียื่นอุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้ทริปเปิลที และ ทีทีแอนด์ทีเอสเอสร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายเป็นจำนวน 15.5 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และชำระค่าเสียหายอีกเดือนละ 0.9 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่เดือนธันวาคม 2551 จนกว่าทริปเปิลทีและทีทีแอนด์ทีเอสเอสจะยุติการละเมิดต่อทีโอที ทริปเปิลทีและทีทีแอนด์ทีเอสเอส ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 ทีทีแอนด์ทีได้แจ้งความที่สถานีตำรวจหลายแห่งและฟ้องร้องต่อศาลหลายแห่งเพื่อดำเนินคดีกับทริปเปิลทีและทีทีไอเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาวงจรเช่าและการเข้าทำงานในพื้นที่ชุมสาย ปัจจุบันคดีส่วนใหญ่พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นในพื้นที่สถานีตำรวจภูธร พระพุทธบาท และหน้าพระลาน ส่วนคดีที่ฟ้องศาลนั้น มีคดีที่ทีทีแอนด์ทีฟ้องต่อศาลจังหวัดอุดรธานี ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้อง แต่ทีทีแอนด์ทียื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ในปี 2553 ทริปเปิลทีถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องฐานละเมิดและเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน 16 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าทริปเปิลทีละเมิดใช้งานวงจรโทรคมนาคมของทีทีแอนด์ทีที่เช่าใช้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ให้ทริปเปิลทีชำระเงินค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น 14.8 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าทริปเปิลทีจะชำระให้กับทีทีแอนด์ที ทริปเปิลทีได้ยื่นอุทธรณ์ผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด

ในปี 2553 ทริปเปิลทีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ว่า ทีทีแอนด์ทีได้ขอให้ทริปเปิลทีชำระหนี้สินคงค้างแก่ทีทีแอนด์ทีเป็นจำนวนเงิน 834 ล้านบาท พร้อมให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ซึ่งยอดเงินดังกล่าวส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 เป็นยอดเงินค่าบริการวงจรเช่าที่ทริปเปิลทีได้ชำระให้แก่ทีทีแอนด์ทีโดยวิธีการหักกลบหนี้และโอนตัวสัญญาใช้เงินไปแล้วในปี 2552 แต่ผู้บริหารแผนของทีทีแอนด์ทีได้โต้แย้งสิทธิว่าเป็นการชำระหนี้อันไม่มีผลสมบูรณ์ ส่วนที่เหลือเป็นยอดเงินตามมูลหนี้อื่นที่ไม่ตรงกับภาระหนี้สินที่ทริปเปิลทีบันทึกไว้ในบัญชี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ทริปเปิดที่ได้รับแจ้งจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ว่าทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เพื่อเรียกร้องให้ทริปเปิดที่ชำระค่าบริการวงจรเช่าค่างชำระตามสัญญาให้บริการวงจรเช่าเป็นจำนวน 1,447 ล้านบาท พร้อมให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมคำเรียกร้องให้ทริปเปิดที่ชำระเงินจำนวน 1,496 ล้านบาท ซึ่งยอดเงินดังกล่าวไม่ตรงกับภาระหนี้สินที่ทริปเปิดที่บันทึกไว้ในบัญชี ผู้บริหารของทริปเปิดที่เชื่อว่าเกิดจากทีทีแอนด์ทีใช้อัตราค่าบริการวงจรเช่าและจำนวนวงจรที่นำมาคิดค่าบริการวงจรเช่าไม่ถูกต้อง และเชื่อว่าทริปเปิดที่ได้บันทึกภาระหนี้สินค่าบริการวงจรเช่าตามเงื่อนไขสัญญาบริการวงจรเช่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทริปเปิดที่ได้ยื่นคำคัดค้านและเรียกร้องแย้งค่าเสียหายจากการที่ทริปเปิดที่ไม่สามารถชำระวงจรถ่ายเข้าได้ตามสัญญาเป็นจำนวน 3,477 ล้านบาท ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ทริปเปิดและทีทีไอ ฟ้องบริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนของทีทีแอนด์ที โดยเรียกค่าเสียหายจำนวน 2,439 ล้านบาท กรณีขัดขวางการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของทริปเปิดและทีทีไอบนโครงข่ายของทีทีแอนด์ทีตามสัญญาเช่าระหว่างทริปเปิดและทีทีแอนด์ที ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยจากประธานศาลฎีกาในเรื่องเขตอำนาจศาล ซึ่งเมื่อได้ข้อวินิจฉัยแล้วก็จะเข้ากระบวนการพิจารณาของศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ทริปเปิดได้ถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องร้องฐานละเมิดและเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน 621 ล้านบาท พร้อมให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าการชำระจะเสร็จสิ้น โดยกล่าวหาว่า ทริปเปิดที่ชำระวงจรถ่ายเข้าของทีทีแอนด์ทีภายหลังจากที่ทีทีแอนด์ทีได้บอกกล่าวปฏิเสธสิทธิตามสัญญาให้บริการวงจรถ่ายเข้าแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่า ทริปเปิดที่ไม่ได้กระทำละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นฟ้องทริปเปิดต่อศาลจังหวัดนนทบุรีเป็นคดีแพ่งฐานผิดสัญญาและเรียกให้ทริปเปิดที่ชดใช้เงินเป็นจำนวน 228.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย โดยมูลหนี้ส่วนใหญ่เป็นมูลหนี้เดียวกันกับที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทวงหนี้ดังกล่าวมาข้างต้น (ใน ส่วนที่ไม่ใช่ค่าบริการวงจรเช่า) โดยหนี้ตามคำฟ้องนี้เป็นส่วนที่ทีทีแอนด์ที อ้างว่าเกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายบริหารของทริปเปิดและทีทีไอเชื่อว่า จะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทดังกล่าว จึงไม่ได้บันทึกสำรองสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

### 36.9 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

บริษัทย่อย 5 แห่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเภทใบอนุญาต	บริการที่ได้รับอนุญาต	ระยะเวลา
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	25 สิงหาคม 2552 - 24 สิงหาคม 2557
	แบบที่หนึ่ง	บริการโทรศัพท์สาธารณะ	15 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2558
	แบบที่สอง	บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ	8 กุมภาพันธ์ 2555 - 7 กุมภาพันธ์ 2560
	แบบที่สอง	บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก	30 พฤศจิกายน 2554 - 29 พฤศจิกายน 2559
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	แบบที่สาม	บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์พื้นฐานและระบบสื่อสารข้อมูล	23 กุมภาพันธ์ 2549 - 22 กุมภาพันธ์ 2569
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	28 กรกฎาคม 2552 - 27 กรกฎาคม 2557
	แบบที่หนึ่ง	บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	25 มกราคม 2553 - 24 มกราคม 2558
บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	6 พฤศจิกายน 2552 - 5 พฤศจิกายน 2557
	แบบที่สอง	บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลภายในประเทศ	30 พฤศจิกายน 2549 - 29 พฤศจิกายน 2564
	แบบที่สอง	บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ	30 มีนาคม 2552 - 29 มีนาคม 2557
	แบบที่สาม	บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ	18 พฤศจิกายน 2552 - 17 พฤศจิกายน 2567
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	20 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2557

บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.

บริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด (เออาร์เอส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สามจาก กสทช. ปัจจุบันเออาร์เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว

## 37. เครื่องมือทางการเงิน

### 37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### **ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยขายสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าที่มีฐานะการชำระหนี้ดีเป็นส่วนใหญ่ เช่น บริษัทที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

#### **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ออุปกรณ์และสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3	4	35	48	32.81	30.63

บริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
	จำนวนที่ซื้อ	อัตราแลกเปลี่ยน	
		ตามสัญญาของจำนวนที่ซื้อ	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	12	31.28	17 มกราคม 2557

สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		
	จำนวนที่ซื้อ	อัตราแลกเปลี่ยน	
		ตามสัญญาของจำนวนที่ซื้อ	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
ยูโร	0.1	45.36	14 มกราคม 2556

### 37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

### 38. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.74:1 (2555: 0.96:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.12:1 (2555: 0.33:1))

### 39. ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 มีมติให้บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (“กองทุนฯ”) ซึ่งในเบื้องต้นสินทรัพย์ที่ขายมีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 10,000 ล้านบาท และราคาที่จะขายให้กับกองทุนฯอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านบาท (ทั้งนี้ ราคาขายสุดท้ายจะเป็นไปตามที่บริษัทฯและกองทุนฯจะตกลงร่วมกัน)

### 40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,784 ล้านบาท

ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 41. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557